

## กสทช.เห็นชอบแผนTOT ให้บริการโทรศัพท์บ้าน หลังหมดสัมปทานTRUE

“กสทช.” เห็นชอบแผนรองรับการให้บริการโทรศัพท์บ้าน TOT หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานกับ TRUE วันที่ 28 ต.ค.นี้ พร้อมสั่งสำนักงานฯ ติดตามดูแลผู้ใช้บริการส่วนนี้

นายฐากร ดัชนีสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันที่ 29 ต.ค. 2560 ก็จะเริ่มเข้าสู่แผนรองรับการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการที่ยังคงเหลืออยู่ จำนวน 946,441 เลขหมาย หลังจากวันที่ 28 ต.ค. 2560 เวลา 24.00 น. จะเป็นการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานในพื้นที่เขตโทรศัพท์นครหลวงของ TOT กับบริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE

โดยที่ประชุมกสทช.ได้มีมติเห็นชอบแผนดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา พร้อมให้สำนักงานกสทช.ติดตามการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการในส่วนนี้ หากได้รับผลกระทบจากการใช้งานให้สำนักงานรับนำเสนอต่อที่ประชุมกสทช. โดยเร่งด่วนต่อไป ซึ่งหลังจากนี้หากประชาชนผู้ใช้บริการ

โทรศัพท์พื้นฐานดังกล่าว พบปัญหาในการใช้บริการสามารถร้องเรียนมายังสำนักงานกสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ฟรี เพื่อที่สำนักงาน กสทช. จะได้รับดำเนินการแก้ไขปัญหาให้โดยเร่งด่วน

ทั้งนี้ ตามแผนรองรับการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของ TOT เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2560 ผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน หรือโทรศัพท์บ้านในพื้นที่เขตนครหลวงของ TRUE จะยังคงใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเลขหมายโทรศัพท์เดิม แต่จะไม่สามารถชำระค่าบริการได้ที่ตู้ซื้อไปแล้ว ต้องไปชำระที่ศูนย์บริการลูกค้าของทีโอทีแทน

ก่อนหน้านี้ นายอนุสรณ์ อุกฤษรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ TOT กล่าวว่า บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการลูกค้าหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานบริการโทรศัพท์ประจำที่ในเขตนครหลวง ซึ่งเป็นสัญญาความร่วมมือร่วมลงทุนระหว่างบริษัทกับบริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ในรูปแบบ BTO อายุสัญญา 25 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 28 ต.ค. 2560 โดยบริษัทจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 2560 ยืนยันว่าบริษัทสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆ และไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ■



## กสทช.ย้ำ 29 ต.ค.นี้เบอร์บ้านทรูยังใช้ได้ปกติ

นายฐากร ดัชนีสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 ต.ค.2560 นี้ เวลา 24.00 น. จะเป็นการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน หรือโทรศัพท์บ้าน ในพื้นที่เขตโทรศัพท์นครหลวงของ บมจ.ทีโอที (TOT) กับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือจากเดิมคือ บมจ.ทีเลคคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น โดยเมื่อเข้าสู่วันที่ 29 ต.ค.2560 จะเริ่มเข้าใช้แผนรองรับการให้บริการของ TOT เพื่อคุ้มครองผู้ใช้ที่ยังคงเหลืออยู่จำนวน 946,441 เลขหมาย โดย กสทช. ติดตามการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการในส่วนนี้ หากได้รับผลกระทบจากการใช้งานให้สำนักงานเร่งนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการ กสทช.ต่อไป.

## เคาะแผนดูแล ลูกค้าทรูเก่า หลังสิ้นสุดสัญญา

โพสต์ทูเดย์ - กสทช.เห็นชอบ  
แผนดูแลโทรศัพท์บ้านของทีโอที  
หลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานทรู  
28 ต.ค.นี้

นายฐากร ดัชนีทสิทธิ์ เลขาธิการ  
คณะกรรมการกิจการกระจาย  
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ  
โทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ  
กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ  
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ  
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
แห่งชาติ (บอร์ด กสทช.) เห็นชอบ  
แผนรองรับการให้บริการโทรศัพท์  
พื้นฐานของบริษัท ทีโอที หลังวันที่  
28 ต.ค. 2560 นี้ จะเป็นการสิ้นสุด  
สัญญาสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์  
พื้นฐานในพื้นที่เขตโทรศัพท์นครหลวง  
ของบริษัท ทีโอที กับบริษัท ทรู  
คอร์ปอเรชั่น หรือบริษัท เทเลคอม  
เอเชีย คอร์ปอเรชั่น เดิม

ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่วันที่ 29 ต.ค. 2560  
ก็จะเริ่มเข้าสู่แผนรองรับการให้บริการ  
เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการที่ยังเหลืออยู่  
จำนวน 946,441 เลขหมาย โดยให้  
กสทช.ติดตามการดูแลประชาชนผู้ใช้  
บริการในส่วนนี้อย่างใกล้ชิด

ด้าน นายอนุสรณ์ อุทัยรัตน์ รอง  
กรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจ  
โทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์  
บริษัท ทีโอที กล่าวว่า ทีโอทีเตรียม  
ความพร้อมรองรับการให้บริการลูกค้า  
หลังสิ้นสุดสัญญา สำหรับเลขหมาย  
รองรับการให้บริการภายใต้สัมปทาน  
2.6 ล้านเลขหมาย มีผู้ใช้งานจริง  
ประมาณ 9 แสนเลขหมาย ขณะที่  
รายได้ภายใต้สัมปทานมีมูลค่า 2.39  
แสนล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ของ  
ส่วนทีโอที 4.1 หมื่นล้านบาท และ  
รายได้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น  
1.98 แสนล้านบาท ■



อำลา: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 60 ที่ผ่านมา พล.อ.อ.ชเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้อำลาตำแหน่งประธาน กสทช. เนื่องจากอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ และกรรมการ กสทช.ที่เหลือจะประชุมเพื่อเลือกประธาน กสทช.คนใหม่ในวันนี้ (6 ต.ค.)



## ดีอีเชื่อว่าไอทีดีดเน็ตชายขอบฯทันกำหนด

รมว.ดีอี ย้ำ ไอที กล้าประมูลเน็ตชายขอบของ กสทช. ก็ต้องมั่นใจว่าจะติดตั้งเสร็จตามกำหนด ส่วน ความคืบหน้าเน็ตประชารัฐติดตั้งเสร็จเกือบ 70% แล้ว

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า บริษัท ไอที จำกัด (มหาชน) ได้ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต



ความเร็วสูงหรือ โครงการเน็ตประชารัฐแล้วเสร็จจำนวน 16,375 หมู่บ้าน (ณ 26 ก.ย. 60) คิดเป็น 66.29% แบ่งเป็น

ภาคเหนือ 13,435 หมู่บ้าน ติดตั้งแล้วเสร็จ 9,007 หมู่บ้าน ภาคเหนือ 4,398 หมู่บ้าน ติดตั้งแล้วเสร็จ 2,761 หมู่บ้าน

ภาคใต้ 4,398 หมู่บ้าน ติดตั้งแล้วเสร็จ 2,287 หมู่บ้าน ภาคกลาง 2,072 หมู่บ้าน ติดตั้งแล้วเสร็จ 1,348 หมู่บ้าน ภาคตะวันออก 1,542 หมู่บ้าน ติดตั้งแล้วเสร็จ 913 หมู่บ้าน ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล 81 หมู่บ้าน ติดตั้งแล้วเสร็จ 59 หมู่บ้าน

ทั้งนี้ โครงการเน็ตประชารัฐเป็นการผลักดันจากรัฐบาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายใน สร้างโอกาสสร้างรายได้ ค่อยลดการใช้ประโยชน์ทั้งการศึกษา เศรษฐกิจ สาธารณสุข และสังคม ด้วยการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 24,700 หมู่บ้าน คู่ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx)

“กรณีที่ไอทีชนะการประมูลโครงการเน็ตชายขอบของสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 3 สัญญานั้น เชื่อว่าเมื่อไอทีกล้าประมูลก็ต้องติดตั้งเสร็จตามกำหนดเวลา”

## ร่างแผนจัดระเบียบ สายเคเบิลลงใต้ดิน

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพฯ ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) มีมติให้ กทม. เป็นผู้ดำเนินการนำสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพฯ ลงใต้ดิน และให้ กทม. ทำแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับ กสทช. ว่า ขณะนี้ กทม. อยู่ระหว่างจัดทำแผนการบริหารจัดการโครงการฯ ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุม ครม. หาก ครม. ให้ความเห็นชอบแล้ว กทม. จะศึกษาโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งมีความยาวรวมกว่า 5,000 กม. คาดว่าจะใช้งบประมาณในการศึกษา 70 ล้านบาท ตั้งเป้าศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 5 เดือน โดยในการบริหารจัดการสายสื่อสารลงใต้ดินนั้น รัฐบาลมีแนวคิดให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน โครงสร้างท่อร้อยสายทั้งหมด โดยจ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้ กทม.

# มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 6 - พุธสัปดาห์ 12 ตุลาคม 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 1938

หน้า: 23(ล่าง)

Col.Inch: 11.02

Ad Value: 5,289.60

PRValue (x3): 15,868.80

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: แฟ้มข่าว: กสทช.ลงนามเน็ตชายขอบแล้ว

## แฟ้มข่าว



### ● กสทช.ลงนามเน็ตชายขอบแล้ว

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา กสทช. ได้ลงนามในสัญญาโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน หรือโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบ จำนวน 8 สัญญา วงเงินรวม 12,989.69 ล้านบาท ตามที่บอร์ด กสทช. ได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้ โดยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการ จะสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 30/10 Mbps ได้ในราคาไม่เกิน 200 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ จะมี USO แพ็กเกจรุ่นเล็ก ความเร็ว 15 Mbps ราคาไม่เกิน 150 บาทต่อเดือน และ USO แพ็กเกจรุ่นจิ๋ว ความเร็ว 10 Mbps ราคาไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน ส่วนการให้บริการเพื่อสาธารณะ เช่น หน่วยงานภาครัฐทั้งโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จะไม่เสียค่าบริการตลอดระยะเวลา 5 ปี โดย กสทช. ได้วางเป้าหมายให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเปิดบริการไม่น้อยกว่า 588 หมู่บ้าน ภายในเดือนธันวาคม 2560 และอีก 2,352 หมู่บ้าน ภายในเดือนเมษายน 2561 ก่อนเปิดให้บริการครบ 100% ในเดือนสิงหาคม 2561

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,650

Section: บันเทิง/บันเทิง

วันที่: ศุกร์ 6 ตุลาคม 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9809

หน้า: 16(กลาง)

Col.Inch: 38.47

Ad Value: 63,475.50

PRValue (x3): 190,426.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'อสมท'ทำรายการเทิดพระเกียรติร.9 ชวนคนไทยยื่นสงบนิ่ง89วินาทีวันที่13ต.ค.

## 'อสมท'ทำรายการเทิดพระเกียรติร.9

### ชวนคนไทยยื่นสงบนิ่ง89วินาทีวันที่13ต.ค.

บมจ. อสมท ทำรายการพิเศษ “ได้แสงแห่งพระบารมี” เชิญชวนชาวไทยยื่นสงบนิ่ง 89 วินาที ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต 13 ต.ค.60 พร้อมปรับผังตลอดเดือนตุลาคม นำรายการพิเศษเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 มาออกอากาศ เพื่อน้อมถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในวันที่ 13 ต.ค.60 นี้ เป็นวันครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เป็นพ่อของแผ่นดิน อสมท จึง ได้จัดรายการพิเศษ “ได้แสงแห่งพระบารมี” ออกอากาศวันที่ 13 ต.ค.60 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30, MCOT Family ช่อง 14 และเครือข่ายสื่อในเครือ อสมท ทั่วประเทศ เพื่อเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมยื่นสงบนิ่งในเวลา 15.52 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาในการทรงงานหนักมาตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ราษฎร”



เขมทัตต์ พลเดช

“อสมท ขอเป็นสื่อกลางจัดกิจกรรมนี้เพื่อรวมดวงใจคนไทยเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งชาวไทยทุกคนสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งคณะผู้บริหารและพนักงาน อสมท จะร่วมยื่นสงบนิ่งไปพร้อมกับคนไทยทุกภาคส่วน”

ทั้งนี้ “ได้แสงแห่งพระบารมี” ได้จัดทำคอนเทนต์ขึ้นโดยเฉพาะ เช่น สัมภาษณ์พิเศษ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา หัวข้อ “ได้แสงแห่งพระบารมี...สร้างสุขเพื่อปวงประชา”, รายการ “9 คน 9 แรงบันดาลใจ ที่พ่อสอนไว้ให้ลูกเดินตาม” เจาะลึก 9 คนที่ทรงอิทธิพลทางความคิดของคนไทยกับแรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ขณะเดียวกันได้ปรับผังรายการตลอดเดือนตุลาคม โดยรวบรวมคอนเทนต์กว่า 5,000 นาที มาออกอากาศ อาทิ ภาพยนตร์ส่วนพระองค์จากหอจดหมายเหตุ ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “เทิดเกล้า จากคำสอนของพ่อ” นอกจากนี้ จะนำสารคดี “สายธารพระราชไมตรี” ซึ่งเป็นคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะช่อง 9 MCOT HD และ MCOT Family มาออกอากาศอีกด้วย

“การปรับผังตลอดเดือนตุลาคม นอกจากสอดคล้องกับแนวทางการโฆษณาที่ กสทช. กำหนดไว้ ยังถือเป็นการนำภาพแห่งความประทับใจของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชมพระบารมี และร่วมซาบซึ้งไปกับพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่าน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งเรื่องราวของพระองค์ท่านจะสถิตอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์” นายเขมทัตต์กล่าวทิ้งท้าย





#### □ ปรับผังใหม่

รายงานข่าวจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงเดือน ต.ค. 60 ช่องจีเอ็มเอ็ม 25 ได้มีการปรับผังการออกอากาศละคร และรายการต่าง ๆ ของช่องจีเอ็มเอ็ม 25 เพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ ตามที่ กสทช. กำหนด.



**ประมูลคลื่น 1800 :** นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 6 ต.ค.60 นี้ พล.อ.อ.ชเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ ทำให้ต้องพ้นสภาพการเป็นประธาน กสทช. ดังนั้น กรรมการ กสทช.ที่เหลืออีก 7 คน ต้องทำหน้าที่ไปจนกว่า กระบวนการสรรหากรรมการชุดใหม่จะแล้วเสร็จ และต้องเลือก 1 ใน 7 คน มาปฏิบัติหน้าที่ประธาน และต้องเตรียมการร่างกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการ ประมูลคลื่นความถี่ ทั้งคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน เดือน ก.ย.2561 ซึ่ง กสทช.จะต้องเปิดประมูลก่อนที่สัญญาสิ้นสุด.

# ลุยยกแรงงานประมุข 2 คน ดีแทค

## ● กสทช. ลั่นจบก่อนหมดสัมปทาน

นายฐากร ดัชนีสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากกรณีคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. ชุดปัจจุบันมีกำหนดหมดวาระลงในวันที่ 6 ตุลาคมนี้ เบื้องต้นในการประชุมบอร์ด กสทช. ครั้งต่อไปในวันที่ 11 ตุลาคม ได้มีวาระหลักในการหารือ คือกรอบอำนาจของบอร์ด กสทช. ที่อยู่ในช่วงรักษาการจะมีขอบข่ายอำนาจอย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตามในส่วนของการจัดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ที่จะหมดอายุสัญญาลงในวันที่

16 กันยายน 2561 แม้การพิจารณาเปิดประมูลดังกล่าวไม่น่าจะเข้าข่ายการพิจารณาของบอร์ดชุดปัจจุบัน แต่ในส่วนของผู้ประกอบการ กสทช. ยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อการยกแรงงานหลักเกณฑ์การประมูลพร้อมส่งต่อให้บอร์ด กสทช. ชุดต่อไปเป็นผู้พิจารณา

นายฐากรกล่าวว่า การยกแรงงานหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ตามแผนของสำนักงาน กสทช. คาดจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน และจะสามารถเปิดประมูลได้ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ซึ่งหากหลักเกณฑ์ดังกล่าวบอร์ด กสทช. ชุดต่อไปไม่เห็นชอบ คาดจะปรับปรุงร่างประกาศ และนำไปปรับปรุงความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการในช่วงเดือนกรกฎาคม-

สิงหาคม และน่าจะเปิดประมูลได้ก่อนสิ้นสุดสัญญาสัมปทานตามกำหนดอย่างแน่นอน

“ในช่วงนี้สำนักงาน กสทช. คงยกแรงงานหลักเกณฑ์บอร์ดชุดใหม่เข้ามาทำงานพร้อมเปิดประมูลได้ ซึ่งสำนักงาน กสทช. คงไม่รอให้เข้าสู่มาตรการเยียวยาลูกค้าที่ตกค้างให้ใช้งานได้ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานก่อนแล้วจึงค่อยประมูล เพราะมีประสบการณ์แล้วว่าการรอให้ถึงช่วงดังกล่าวจะเกิดความเสียหายอย่างมาก” นายฐากรกล่าว

นายฐากรกล่าวว่า นอกจากนี้ในวันที่ 6 ตุลาคม กสทช. จะประชุมบอร์ดวาระพิเศษเพื่อเลือกกรรมการ กสทช. ที่เหลืออยู่มาทำหน้าที่แทนประธาน กสทช. ในช่วงที่รักษาการ ทั้งนี้ในส่วนของ พล.อ.อ. วิชาญ ปุณศรี ประธาน กสทช. มีกำหนดเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 5 ตุลาคม